



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

เรื่อง ประกาศเพิกถอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนรายจ่ายประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในส่วนที่กำหนดเกินกว่าที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลามีสิทธิได้รับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้มีมติที่ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๒ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

ต่อมาศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๒๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้เพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะส่วนรายจ่ายประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในส่วนที่กำหนดเกินกว่าที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลามีสิทธิได้รับ และไม่ปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนรายจ่ายประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในส่วนที่กำหนดเกินกว่าที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลามีสิทธิได้รับ และไม่ปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ส่งเรื่องให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติให้เพิกถอน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครองสูงสุด อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติให้เพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนรายจ่ายประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในส่วนที่กำหนดเกินกว่าที่คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลามีสิทธิได้รับ และไม่ปฏิบัติตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ท.อ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา